

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Chỉ thị số 09 -CT/TU, ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang

-----

Thực hiện Chỉ thị số 09 -CT/TU, ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang (sau đây gọi tắt là *Chỉ thị số 09 -CT/TU*).

Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Minh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 09 -CT/TU, với các nội dung cụ thể như sau:

### **I- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO BÀI TRỪ CÁC HỦ TỤC LẠC HẬU TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ**

Những năm qua, cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Qua đó, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Nhiều nét văn hóa tốt đẹp và tín ngưỡng truyền thống của đồng bào các dân tộc như tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghi lễ truyền thống, lễ hội dân gian được bảo tồn, phát huy. Bên cạnh đó một số dân tộc đã xóa dần các hủ tục, phong tục lạc hậu không còn phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Tuy nhiên, trong đời sống của một số đồng bào dân tộc thiểu số vẫn tồn tại một số phong tục, hủ tục, lối sống sinh hoạt lạc hậu gây lãng phí, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần, thể trạng, sức khỏe của con người như: Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, ép hôn, cha mẹ tổ chức ăn hỏi trước tuổi; mê tín, dị đoan, cúng bái, bói toán khi ốm đau; tổ chức đám tang dài ngày, chưa đưa người chết vào áo quan đối với một số dòng họ trong đồng bào dân tộc Mông, giết mổ nhiều gia súc, gia cầm và trong lễ tang, lễ giải hạn, mừng thọ còn quy định nhiều mâm lễ của anh, chị, em, con, cháu trong dòng họ gây rôm rà, tốn kém; còn hiện tượng ăn lá ngón tự tử; làm chuồng trại gia súc gần nhà ở; vẫn còn nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có nhà vệ sinh, bể nước sạch... Đặc biệt, một số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số còn từ bỏ văn hóa truyền thống để theo tà đạo, đạo lạ, các hoạt động tôn giáo mới chưa được pháp luật công nhận.



Những hủ tục lạc hậu, hạn chế còn tồn tại nêu trên do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó chủ yếu là phong tục, tập quán của các dân tộc thiểu số đã hình thành từ lâu đời, được truyền từ đời này qua đời khác; công tác tuyên truyền, vận động có lúc, có nơi chưa thường xuyên, liên tục, thiếu kiểm tra, đôn đốc; việc thực hiện quy ước, hương ước chưa nghiêm; việc phát hiện xử lý các vi phạm về hôn nhân, chính sách dân số đôi khi thiếu kịp thời, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe; các hủ tục lạc hậu trong lĩnh vực tín ngưỡng, ma chay chậm được xóa bỏ do liên quan tư tưởng tâm linh trong mỗi dòng họ, mỗi cá nhân người dân tộc thiểu số. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, đi đầu trong việc bài trừ các hủ tục, phong tục lạc hậu; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế.

## **II- MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2025**

### **1. Mục tiêu**

Xây dựng và phát triển về văn hóa, con người Yên Minh một cách toàn diện. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số đi đôi với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng dân số, thể trạng con người; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số cảnh giác trước âm mưu “*Diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

### **2. Chỉ tiêu cụ thể**

(1) Đảm bảo 100% các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được quán triệt, cụ thể hóa triển khai kịp thời và có hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

(2) Tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Luật hôn nhân và Gia đình. Đến năm 2025 trên địa bàn huyện không còn hiện tượng tảo hôn, không còn hôn nhân cận huyết thống, không còn ép hôn.

(3) Vận động đồng bào dân tộc thiểu số không mê tín, dị đoan và không cúng bái, bói toán khi gia đình có người ốm, đau.

(4) 100% các đám tang được thực hiện văn minh, đảm bảo tổ chức đám tang theo thời gian Nhà nước đã quy định (*không quá 48 tiếng*); giết mổ trâu, bò số lượng không quá 01 con; thực hiện đưa người chết vào áo quan từ khi tổ chức đám tang (*hiện nay còn tồn tại ở một số dòng họ trong đồng bào dân tộc Mông*).



(5) 100% hộ gia đình dân tộc thiểu số có nhà vệ sinh, nhà tắm đảm bảo tiêu chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây dựng chuồng trại gia súc ra xa nhà ở, hợp vệ sinh; thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

(6) 100% các trường học của khối Tiểu học và THCS trong toàn huyện thực hiện duy trì các tiết học về truyền dạy văn hóa truyền thống dân tộc và kỹ năng sống cho học sinh.

(7) Từ 70% trở lên các cụm trung tâm xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố được đầu tư, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh, đảm bảo được phát thanh thường xuyên để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

(8) Vận động hàng năm không phát sinh các hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số theo các tà đạo, đạo lạ trái pháp luật và đảm bảo 100% các điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn huyện thực hiện hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

### **III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

**1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc quán triệt, triển khai, tuyên truyền vận động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.**

(1) Các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33 -NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 27 -CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị 06/CT-TTg, ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị 05 /CT-TTg, ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Đề án số 09 -ĐA/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, khôi phục giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 100 -KH/HU, ngày 18/10/2017 về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Yên Minh, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030... Qua đó nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với chủ trương vận động bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.



(2) Chỉ đạo chính quyền tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo việc rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng về những hủ tục lạc hậu đối với từng dân tộc thiểu số, trên cơ sở đó xác định các giải pháp cụ thể và xây dựng cơ chế đặc thù để triển khai thực hiện đảm bảo có hiệu quả.

(3) Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn bản sắc văn hóa, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp, đồng thời gương mẫu đi đầu trong việc bài trừ các hủ tục lạc hậu.

(4) Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục lạc hậu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc bài trừ hủ tục lạc hậu; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động bài trừ các hủ tục, phong tục lạc hậu để trục lợi, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu để gia đình, người thân vi phạm các quy định của pháp luật về bài trừ các hủ tục lạc hậu.

(5) Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn; lựa chọn bố trí những người có năng lực, uy tín, tiếng nói trong cộng đồng dân cư để đảm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn bản, không bố trí, sử dụng những người mất uy tín trong cộng đồng để đảm nhiệm các chức danh tại thôn, tổ dân phố.

(6) Đưa việc lãnh đạo, chỉ đạo bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một nội dung, một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm.

## **2. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.**

(1) Chú trọng triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

(2) Triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển văn hóa - xã hội

- Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao tỷ lệ huy động và duy trì sĩ số học sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.



Quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò đội ngũ Hội viên nghệ nhân dân gian trong việc tham gia truyền dạy văn hóa truyền thống tại các trường học và thực hiện tuyên truyền bài trừ các hủ tục, phong tục lạc hậu nhằm từng bước làm thay đổi nhận thức cho thế hệ trẻ, con em đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, trong đó chú trọng việc bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt Luật hôn nhân và gia đình, trọng tâm là thực hiện chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình, không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống, không ép hôn, cha mẹ không tổ chức ăn hỏi, đặt lễ trước tuổi.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; tổ chức có hiệu quả các Ngày hội văn hóa các dân tộc gắn với thực hiện tốt việc xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; đánh giá thực trạng các hoạt động tín ngưỡng, các phong tục, tập quán của từng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó có kế hoạch bảo tồn, phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp và bài trừ các hủ tục lạc hậu.

(3) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số trong việc giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp nhằm góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đặc biệt là không theo học đạo trái pháp luật, di cư tự do; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chính sách Dân số - KHHGD, vi phạm Luật hôn nhân và gia đình.

### **3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.**

- Duy trì và nâng cao chất lượng tiếp sóng các chuyên mục tìm hiểu chính sách dân tộc, tôn giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh không dây ở các xã, thị trấn, đảm bảo đến năm 2025 các thôn, nhóm hộ, cụm dân cư đều có thiết bị loa truyền thanh thường xuyên hoạt động.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền truyền thông qua các hình thức như: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, ngày hội của các dân tộc, cổ động trực quan (băng zôn, pano, áp phích), tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc,...



- Sử dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử huyện và trang fanpage (facebook) của huyện. Nhằm đảm bảo mọi hoạt động của huyện được đăng tải, thông tin, phản ánh kịp thời, chính xác.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; gương người tốt, việc tốt trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, thực hiện nếp sống văn minh, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc.

#### **4. Quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa và duy trì các hoạt động lễ hội, thể thao truyền thống các dân tộc.**

- Tập trung đầu tư, đảm bảo các thôn, tổ dân phố có “Nhà văn hóa” với phương châm Nhà nước đầu tư gắn vận động xã hội hóa đối với những nơi có điều kiện.

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc bổ sung, đưa nội dung bài trừ các hủ tục, phong tục lạc hậu vào Hương ước, Quy ước của thôn, tổ dân phố và tiêu chí bình xét danh hiệu “cơ quan, đơn vị văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa” phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị và từng dân tộc.

- Tổ chức phát động ký cam kết bài trừ các hủ tục, phong tục lạc hậu; xây dựng các mô hình điển hình của các dòng họ trong thực hiện bài trừ các hủ tục lạc hậu, định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết, nhân rộng.

- Chỉ đạo chặt chẽ việc bảo tồn, phát huy và tổ chức các lễ hội, thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc theo đúng quy định.

#### **5. Xây dựng, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên các cấp.**

- Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ tuyên truyền viên từ cấp huyện đến cơ sở đảm bảo kịp thời theo định kỳ hàng năm. Đồng thời, thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên, trong đó chú trọng việc bố trí người dân tộc thiểu số tham gia đội ngũ tuyên truyền viên các cấp.

- Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, đào tạo lại, bố trí sử dụng, tuyển dụng con em người địa phương là dân tộc thiểu số (*biết nói và hiểu văn hóa dân tộc thiểu số*) vào làm việc tại các cơ quan tuyên truyền, đơn vị sự nghiệp huyện và công chức văn hóa các xã, giáo viên các trường mầm non, tiểu học để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở.

- Củng cố kiện toàn nâng cao vai trò, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Hội nghệ nhân dân gian các xã, thị trấn; động viên, khuyến khích gắn với nâng cao trách nhiệm, đạo đức của các nghệ nhân, nhất là thầy cúng, thầy mo, thầy tạo, thầy bói làm nòng cốt trong thực hiện chủ trương bài trừ các hủ tục lạc



hậu ở đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy hiệu quả hoạt động, vai trò, tiếng nói của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trưởng dòng họ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

#### **6. Quan tâm kinh phí thực hiện Chỉ thị 09 của Tỉnh ủy.**

(1) Thực hiện lồng ghép linh hoạt ngân sách được giao, phân bổ thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm để tổ chức thực hiện Chỉ thị 09 -CT/TU, đảm bảo thiết thực và có hiệu quả.

(2) Giao cho Ủy ban nhân dân huyện nghiên cứu cơ chế đặc thù trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét cho chủ trương thực hiện, nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước mắt, nghiên cứu đề xuất cơ chế thực hiện đối với một số nội dung sau:

- Kinh phí về khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng các phong tục, tập quán của từng dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn huyện nhằm xác định thật cụ thể các phong tục, tập quán tốt đẹp cần bảo tồn, phát huy và các hủ tục, phong tục lạc hậu cần bài trừ.

- Cơ chế hỗ trợ đối với các cặp vợ chồng người dân tộc thiểu số kết hôn đúng độ tuổi theo quy định của pháp luật (*hỗ trợ đào tạo việc làm, giải quyết việc làm, hỗ trợ nguồn vốn phát triển kinh tế hộ gia đình.v.v.*).

- Cơ chế hỗ trợ các Nghệ nhân trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng truyền thống và thực hiện việc vận động bài trừ xóa bỏ các hủ tục, phong tục lạc hậu, đặc biệt là những hủ tục lạc hậu, tốn kém trong lễ tang, cúng bái khi ốm đau; hỗ trợ các Hội viên nghệ nhân dân gian thực hiện bảo tồn, truyền dạy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Cơ chế hỗ trợ đối với các dòng họ, gia đình hiện nay chưa thực hiện đưa người chết vào áo quan và thực hiện thay đổi sau khi được vận động theo chủ trương Chỉ thị số 09 -CT/TU.

#### **IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giao Hội đồng nhân dân huyện ban hành các cơ chế đặc thù theo luật định, khi có chủ trương của Cấp ủy huyện về cơ chế đặc thù. Thực hiện tốt vai trò giám sát quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị.

2. Giao Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai Chương trình hành động của cấp ủy huyện; nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 -CT/TU.

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng cấp huyện căn cứ chương trình hành động của cấp ủy huyện, văn bản của hệ thống ngành dọc cấp trên để cụ thể hóa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp trong hệ thống tổ chức của mình.

4. Các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện quán triệt Chỉ thị số 09 -CT/TU đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân tại địa phương, đơn vị; xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

6. Giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ủy ban nhân dân huyện, các Ban xây dựng đảng Huyện ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động và định kỳ hàng năm tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực Huyện ủy,
- Các đồng Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Các ban xây dựng đảng Huyện ủy,
- Thường trực HĐND, UBND Huyện,
- MTTQ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện,
- Lưu Văn thư, Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Văn Khu**